

VŨ THƯ Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo

Công tác tuyên giáo của huyện Vũ Thư thời gian qua luôn bám sát cơ sở, đồng thời có nhiều đổi mới trong hoạt động chuyên môn, nhờ vậy chất lượng, hiệu quả không ngừng được nâng lên.



Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân xã Tân Phong (Vũ Thư) đã chủ động tháo dỡ tường bao, mái che, mái vẩy, thu dọn cây cối để bàn giao mặt bằng thi công tuyến đường cứu hộ, cứu nạn qua địa bàn xã.

Tuyến đường cứu hộ, cứu nạn qua địa bàn xã Tân Phong dài trên 3km hiện đang được đầu tư nâng cấp, mở rộng từ 3m trước đây thành 7m. Vì vậy, khi giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện dự án phải thu hồi đất của 121 hộ dân, trong đó đất nông nghiệp chiếm 33%, còn lại là đất thổ cư. Theo đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy xã: Để nhân dân đồng thuận, ủng hộ, cấp ủy, chính quyền xã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Song song với việc tổ chức họp trực tiếp với các hộ dân có đất mà tuyến đường đi qua, địa phương còn đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, đồng thời thành lập các tổ tuyên truyền tới các gia đình vận động, thuyết phục để người dân nắm được chủ trương, thấy được lợi ích của việc mở rộng, nâng cấp tuyến đường. Nhờ vậy, đến nay cơ bản các hộ đều đồng thuận, tự nguyện phá dỡ tường bao, cổng dậu, cây cối để bàn giao mặt bằng thi công tuyến đường.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác, cấp ủy, chính quyền xã Tân Phong luôn chú trọng làm tốt công tác tuyên

truyền, vận động để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Nhờ vậy, các nhiệm vụ triển khai đều hoàn thành, điển hình như trong tuyên truyền, vận động người dân cây hết diện tích, không bỏ hoang ruộng. Ngay sau khi Đảng ủy ra nghị quyết, cả hệ thống chính trị đều vào cuộc, không quản thời gian về tận các thôn tuyên truyền, vận động các gia đình có điều kiện máy móc sản xuất nhận cấy thêm diện tích của những hộ không cấy; đồng thời,

tổng hợp toàn bộ diện tích không cấy để tạo điều kiện cho các hộ có nguyện vọng thuê, mượn lại. Do đó, xã không còn tình trạng ruộng bỏ hoang, diện tích người dân tích tụ để sản xuất tập trung đạt trên 130ha, trong đó có nhiều hộ tích tụ hàng chục héc-ta cây lúa chất lượng cao cho thu nhập mỗi năm hàng tỷ đồng, điển hình là anh Nguyễn Văn Kiên, thôn Mễ Sơn 1 tích tụ trên 30ha.

Theo đồng chí Cao Tất Thắng, Phó Trưởng ban Tuyên



Chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp nhiều người dân xã Tân Lập (Vũ Thư) nâng cao thu nhập.

giáo Huyện ủy Vũ Thư: Với phương châm "Tuyên giáo đi trước, đi cùng và hướng mạnh về cơ sở", thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, huy động sự vào cuộc của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở. Trong việc nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Ban đều chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch; phối hợp tổ chức các hội nghị triển khai đối với cán bộ chủ chốt; hướng dẫn các cấp ủy đảng tổ chức học tập, quán triệt tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; biên soạn đề cương bài giảng, phân công báo cáo viên cấp huyện trực tiếp truyền đạt ở các tổ chức cơ sở đảng. Quá trình triển khai chú trọng đổi mới phương pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến; tổ chức phân loại đối tượng học phù hợp, bảo đảm hiệu quả; đồng thời, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quán triệt, triển khai nghị quyết của cấp ủy các cấp. Hiện nay huyện đã xây dựng được đội ngũ báo cáo viên cấp huyện với 14 đồng chí (100% có trình độ đại học, trên đại học và cao cấp lý luận chính trị); 236 cán bộ tuyên giáo cơ sở, trong đó phần lớn đều có trình độ từ cao đẳng trở lên và đã được tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ công tác tuyên giáo.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn chủ động triển khai, nghiên cứu, tham mưu tổng kết, đánh giá nhiều vấn đề đặt ra từ thực tiễn; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương; phát hiện, cổ vũ và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Duy trì việc tham mưu biên tập, phát hành bản tin Thông tin nội bộ của huyện hàng tháng, bảo đảm nội dung và hình thức, góp phần đưa thông tin về chủ trương của tỉnh và huyện trong sinh hoạt chi bộ, trong thực hiện cương lĩnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong nhân dân, Ban thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thực hiện quy trình và tổ chức sưu tầm, biên soạn, in và phát hành lịch sử đảng bộ địa phương. Đồng thời, làm tốt vai trò định hướng thông tin, giữ vững trận địa tư tưởng, sự đồng thuận trong xã hội.

ĐÀO QUYN

PHỤ NỮ THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống



Khánh thành mái ấm tình thương tặng phụ nữ nghèo tại xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình).

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Bình tích cực triển khai, đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, đạt được kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Chị Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố cho biết: Các cấp hội cụ thể hóa các chỉ tiêu bằng việc chú trọng xây dựng các mô hình điển hình trên các lĩnh vực. Cùng với đó, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "5 có, 3 sạch". Chăm lo cho phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác hội xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Tùy thực tiễn, mỗi cấp hội lựa chọn việc làm, mô hình thiết thực, đóng góp cho mục tiêu an sinh xã hội chung của thành phố. Trong đó, mô hình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi được các cấp hội thực hiện hiệu quả, lan tỏa tới cộng đồng. Đến ngày 11/5/2023, toàn thành phố có 364 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng và hơn 7,7 tấn gạo. Bên cạnh đó, các cấp hội đã trao tặng gần 1.700 suất quà với số tiền trên 788 triệu đồng, xã hội hóa và phối hợp xây mới 5 nhà, sửa chữa 2 nhà cho phụ

nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hỗ trợ 275 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hợi, hội viên phụ nữ tổ 9, phường Trần Hưng Đạo cho biết: Con trai tôi đã mất mấy năm nay, con dâu đã lập gia đình mới, cháu nội ở với tôi. Trong khi tôi cao tuổi, thuộc diện hộ nghèo. Hội LHPN thành phố đã kết nối với nhà hảo tâm đỡ đầu cháu với mức hỗ trợ thường xuyên 500.000 đồng/tháng. Làm lòng ấy thật quý hóa, giúp bà cháu tôi thêm nguồn lực vượt qua khó khăn.

Một nhiệm vụ nữa được các cấp hội tích cực triển khai thực hiện là hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Các cấp hội đã hỗ trợ thành lập 10 mô hình kinh tế tập thể do hội viên phụ nữ làm chủ, đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động với thu nhập ổn định từ 3 - 5 triệu đồng/tháng; tín chấp với các ngân hàng, Quỹ tình thương hơn 152 tỷ đồng cho trên 3.200 hộ hội viên vay phát triển kinh tế, dạy nghề cho hàng trăm lượt hội viên. Từ các hoạt động trên đã giúp 133 hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.

Các cấp hội lựa chọn nội dung phù hợp với từng địa phương, đối tượng để thực hiện các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trọng tâm là tuyên truyền, thay đổi nhận thức và hành vi, giữ gìn vệ sinh môi trường qua các cuộc

vận động, phong trào thi đua xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", "5 có, 3 sạch"; phân loại rác thải tại nguồn, thực hiện các công trình, phần việc "Phụ nữ thành phố với công tác vệ sinh môi trường - trật tự đô thị". Bà Nguyễn Thị Nga, tổ 7, phường Đề Thám cho biết: Công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị cần sự vào cuộc đồng bộ, chỉ cần một bộ phận người dân thiếu ý thức cũng có thể khó thực hiện được các tiêu chí. Bởi vậy, chúng tôi xác định mỗi hội viên, phụ nữ là một tuyên truyền viên, lực lượng nòng cốt, đơn giản là thực hiện trong mỗi gia đình, cộng đồng dân cư.

Song song với các nhiệm vụ nêu trên, công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nâng cao chất lượng công tác cán bộ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới; tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em... cũng được các cấp hội phụ nữ thành phố quan tâm. Đồng chí Trần Lê Huy, Phó Bí thư thường trực Thành ủy cho biết: Các phong trào, hoạt động của các cấp hội phụ nữ thành phố đã có nhiều đổi mới, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phù hợp với từng địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp.

KUÂN PHƯƠNG

PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Trách nhiệm của toàn xã hội

KỶ 2: NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

Quan tâm duy trì hoạt động hiệu quả của các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, huyện Quỳnh Phụ là một trong những địa phương triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình với nhiều cách làm hay, phát huy sức mạnh, sự vào cuộc của cộng đồng dân cư.

Bà Bùi Thị Nhân, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Quỳnh Phụ cho biết: Trên địa bàn huyện hiện đang duy trì hoạt động hiệu quả 37 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng cấp xã và 232 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng cấp thôn. Ngoài ra còn có 264 câu lạc bộ, 276 nhóm và 321 tổ tư vấn về gia đình. Trong đó, các câu lạc bộ, nhóm, tổ tư vấn về gia đình đã tích cực trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thành viên về sức khỏe; phổ biến các văn bản pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới; giáo dục con cái không phạm tội, không mắc tệ nạn xã hội... Đây đều là địa chỉ để các thành viên có thể chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình và thông qua những buổi gặp gỡ định kỳ mọi người kịp thời động viên, giúp đỡ thành viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ hoạt động tuyên

truyền, tích cực, các câu lạc bộ, nhóm, tổ tư vấn về gia đình kịp thời tiếp nhận thông tin, phát hiện các vụ bạo lực gia đình (BLGD) và đề ra biện pháp can thiệp đối với người gây bạo lực cũng như nạn nhân bị BLGD. Trong những trường hợp cần thiết, các câu lạc bộ, nhóm, tổ tư vấn về gia đình sẽ chủ động hòa giải tại cơ sở, với phương châm kịp thời, chủ động, kiên trì, khách quan, công minh, thấu tình đạt lý, trong năm 2022, các tổ hòa giải trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã tiếp nhận 350 vụ việc, trong đó hòa giải thành công 213 vụ.

Với việc ngay ở cấp thôn cũng đã có những địa chỉ tin cậy, là nơi trú ẩn an toàn cho người phụ nữ trong trường hợp cấp bách

đã cho thấy đây là việc làm hết sức cần thiết để giúp nạn nhân bị BLGD mạnh dạn tìm đến sự hỗ trợ của cộng đồng. Sinh hoạt tại Chi hội Phụ nữ thôn Thượng Phúc, xã An Ấp (Quỳnh Phụ) với vai trò Chi hội phó, bà Phạm Thị Luyện cho biết, gia đình bà cũng đã là nơi trú ẩn an toàn cho 4 chị em bị BLGD. Ngoài ra, trên địa bàn thôn còn có 2 gia đình khác cũng là địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Mỗi lần đối diện với những vụ việc bạo lực phát sinh do mâu thuẫn trong gia đình, bà Luyện đều cảm thấy vô cùng xót xa cho hoàn cảnh của những người phụ nữ không may mắn. Theo bà Luyện, đa số các vụ việc xô xát trong gia đình xảy ra tại địa phương đều có nguyên nhân từ việc người chồng uống nhiều rượu, lời qua tiếng lại, trong cơn nóng giận không làm chủ được bản thân đã đánh vợ, con. Gia đình bà Luyện có 3 thế



Các phong trào xây dựng nếp sống văn minh ở địa bàn dân cư đã có tác động tích cực tới mỗi gia đình.

hệ cùng chung sống dưới một mái nhà, trong đó bố mẹ chồng của bà đều đã cao tuổi nhưng cả gia đình luôn sẵn sàng hỗ trợ các nạn nhân BLGD trong trường hợp khẩn cấp. Bà Luyện cho biết: Gia đình nào cũng có lúc bất đồng quan điểm, xảy ra mâu thuẫn. Tôi luôn chia sẻ với các chị em trong Chi hội, những khi nóng giận mình cần kiềm chế và bình tĩnh lại vì tranh cãi trong lúc mọi người đều căng thẳng sẽ không đạt được kết quả như mong muốn. Như gia

đình của tôi, có bố mẹ đều đã cao tuổi, nhiều khi mình phải đợi lúc các cụ vui về mới chia sẻ quan điểm của bản thân mình, như vậy tránh được mâu thuẫn không đáng có.

Là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu của xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ), bà Lê Thị Dung trong những năm đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn cũng đã trực tiếp hỗ trợ các chị em tại địa phương khi gia đình của họ xảy ra mâu thuẫn. Theo quan điểm

của bà, ngoài nguyên nhân từ tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc, BLGD đôi khi còn đến từ sự bất mãn của người đàn ông khi gia đình không có con trai theo quan niệm "nối dõi tông đường". Như gia đình bà, khi sinh con gái thứ hai, nhiều người đều đã khuyên hãy cố đẻ thêm con trai. Nhưng nhờ có sự thấu hiểu và đồng hành của chồng, bà Dung quyết tâm không sinh thêm mà nỗ lực nuôi dạy các con nên người. Giờ vợ chồng bà đều đã có tuổi, quanh năm gần bó với

ruộng vườn, 2 cô con gái ngoan ngoãn, hiếu lễ với cha mẹ, chăm chỉ làm ăn là niềm tự hào lớn nhất. Bà mừng vì nhiều gia đình cũng nhìn vào đó thể thay đổi quan niệm sinh con một bé là con gái.

Năm 2022, toàn huyện Quỳnh Phụ có 96% thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa; 100% khu dân cư trên địa bàn huyện tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với các hoạt động văn hóa, thể thao, liên hoan tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các gia đình trong cộng đồng dân cư. Thông qua thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đã góp phần đoàn kết cộng đồng, tình làng nghĩa xóm được nâng lên, trách nhiệm của gia đình, dòng họ và vai trò tự quản của xóm làng có nhiều chuyển biến tích cực.

Có thể thấy, cộng đồng dân cư luôn đồng vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến lối sống và cách hành xử của mỗi gia đình. Khi cả cộng đồng đều chung tay xây dựng môi trường sống văn minh, hướng tới những giá trị tốt đẹp thì bản thân mỗi gia đình cũng tự thay đổi mình, kiên quyết đấu tranh với những cái xấu, hướng tới xây dựng "gia đình bình an - xã hội hạnh phúc".

(còn nữa)
T. ANH